
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครเชียงใหม ่ คร้ังที่  5/๒๕๕๕ 

วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๑0.0๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่

**************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง  
๑ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตร ี ประธานกรรมการ (แทน) 

๒ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

๓ นายดนัย สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ กรรมการ 

๔. นายทรัพย์ สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหม่ ที่ปรึกษา 
๕ จสอ.เกรียงศักดิ์ ดิลฐิรัตร์ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ค่ายกาวิละ กรรมการ 

๖ นางสุพิทตา สุทธิสนกันญชัย หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก กรรมการ 

๗ นายสวง จงศิริ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ 
เมมโมเรียล 

กรรมการ 

๘ น.ส.มยุรี ประดับกูล หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ กรรมการ 

๙ นางมัทนียา   อุตบัววงค ์ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ. สยามราษฎร์         กรรมการ 

๑๐ น.ส.สุรภี อินทสังข์ อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ 
๑๑ นายยงยุทธ จันทกูล ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค ์ กรรมการ 

๑๒ นายสุเวช สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ กรรมการ 

๑๓ นางสิริบูรณ ์ ยาวิชัย หน่วยบริการปฐมภูมิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กรรมการ 

๑๔ นายเป็ง สมนา ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย กรรมการ 

๑๕ นางฟองแก้ว ตื้อยศ อาสาสมัคร สาธารณสุข กรรมการ 
     

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม   
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง  

1 นายทัศนัย      บูรณุปกรณ ์
 

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 ติดราชการ 

2 นายพจนา       ศรีศิลปนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่  ติดราชการ 
3 นายธัชพล       อภิรติมัย รองปลัดเทศบาล  ติดราชการ 
4  นางลัดดาวัลย์   เกษมพิทักษ์พงค์ หน.หน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรี

วิชัย 
 ติดราชการ 

5 น.ส.สุรีรัตน์     ตรีมรรคา ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพ 

 ติดภารกิจ 
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6  นายภาณุพงศ์   บูรณศิลป์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย  ติดภารกิจ 
    
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางเยาวเรศ บุญถม ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
2 นางมาลัย ภู่ทองค า หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

3 นางศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการและแผนงาน
สาธารณสุข 

 คณะท างาน 

4 นางณัฐจิต เพิ่มพูนวิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะท างาน 

5 นางนิ่มอนงค์ นาควัชระ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

6 นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข คณะท างาน 

7 นายพลากร ภาคภูมิ หัวหน้างานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมชุมชน คณะท างาน 

8 นางแพรแก้ว คูอาริยกุล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค คณะท างาน 

9 นางปิยะพันธ์ุ นันตา หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะท างาน 

10 นางกอบบุญ นิลโขง นายสัตว์แพทย์ ๗ ว คณะท างาน 

11 นางระพีพันธ์ หวังตระกูลชัย หัวหน้างานสุขภาพจิต คณะท างาน 

12 น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มสี หัวหน้างานธุรการ   คณะท างาน 

13 น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา ผู้ประสานงาน ธุรการกองทุน       หลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 

  คณะท างาน 

14 นางประมวล ธนัญชัย ประธานชุมชนวัดศรีสุพรรณ  
    15 นางสาย สิทธิปราณี ชุมชนวัดผ้าขาว  
    16 นายสมชาย ใจค าบุญเรือง ชุมชนวัดศรีสุพรรณ  

 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.25 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  กล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
ประธาน วันนี้มีการจัดงานเบาหวานโรค ท่ีห้องโถงอาคาร ๕ ส านักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่ กิจกรรมมีการตรวจวัดหาระดับน้ าตาลในเลือด ตรวจมวลกระดูกและตรวจสมมร
รถภาพทางกายจากเจ้าหน้าที่สนามกีฬา 700 ปี ตรวจวัดสายตา หากท่านผู้ร่วมประชุมท่านใดสนใจร่วม
กิจกรรมเชิญท่ีห้องโถงอาคารหลังใหม่ภายในเวลา 12.oo น. 2555 เรื่องโรคไข้เลือดออกก็ยังพบผู้เสียชีวิต 
เป็นนักศึกษาราชภัฎปี 3 เกิดจากการไปพบแพทย์ช้า ไม่สามารถรักษาได้ทันเวลาท าให้เสียชีวิตในเวลา
ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เราจะมีการรณรงค์แก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกให้มากขึ้น ให้พ่นไล่
ยุงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ออกให้ความรู้และวิธีป้องกันบุคคลในครอบครัวเป็นไข้เลือดออก แจกทรายอะเบ
ทตามชุมชนแออัดและสถานที่ท่ีมีแหล่งน้ าขัง เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็น
ไข้เลือดออกลดลง 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  18 
กันยายน ๒๕๕๕ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธาน ครั้งที่ 4๒๕๕๕ วันที่ 18 กันยายน ๒๕๕๕ ว่ามีการแก้ไขหรือไม่   
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  

 

นายดนัย  สารพฤกษ์ ขออนุญาตท่านประธาน  มีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพ
กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมด้วยจะขอเรียนเชิญทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะน าตัว ขอเรียนเชิญครับ 
น.ส.สิริบูรณ์  ยาวิชัย  สวัสดีท่านประธานและคณะกรรมการ ดิฉันน.ส.สิริบูรณ์  ยาวิชัย 
ตัวแทนหน่วยปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงหน่วยปฐมภูมิไม่มี
หัวหน้าหน่วยฯเนื่องจากโครงสร้างไม่เหมือนกับทางโรงพยาบาลอ่ืนๆ โดยต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วย
ตรวจที่ 7 ดูแลทั้งศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซ่ึงเป็น PCU ที่ตั้งรับและศูนย์สร้างเสริมสุขภาพเป็น 
PCU เชิงรุก โดยศูนย์สร้างเสริมรับผิดชอบในทัณฑสถานหญิง โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอน
คนตาบอด บ้านกิ่งแก้ว บ้านธรรมปกรณ์ โดยมีการน าหมอเข้าไปบริการตรวจให้กับทางชุมชนเพราะส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเดินทางได้สะดวก บริการโดยใช้ OPD เคล่ือนที่ โดยแบ่งเป็น 2 
ศูนย์บริการช่วยดูแลผู้ท่ีถือบัตรทองโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
นายดนัย  สารพฤกษ์ ยินดีต้อนรับหน่วยปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีเข้าร่วมกองทุนฯ 
กรรมการและเลขานุการ และจะมาช่วยดูแลประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส าหรับ
รายงานการประชุมตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอผู้บริหารต้องขออภัยที่เอกสารล่าช้าขอน าเสนอ
ใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป ขอเข้าระเบียบวาระที่ 3 ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓                เร่ืองการติดตามการประชุมคร้ังก่อน 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   3.1 สรุปผลการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากประธาน                           
กองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555 พร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ 

นายดนัย  สารพฤกษ์ แจ้งในเรื่องปัญหาของการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2555 มี 
กรรมการและเลขานุการ      ระยะเวลาการด าเนินโครงการประมาณ 3 เดือน โครงการที่แล้วเสร็จส่วนเป็น
โครงการใหญ่ เช่น โครงการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวนทั้งส้ิน 4,750 คน และ
การตรวจวัดสายตาจ านวน 2,040 คน สรุปผลการด าเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ แบ่งเป็น
ประเภทท่ี 1 การจัดซ้ือชุดสิทธิประโยชน์ที่หน่วยบริการเสนอของบประมาณจ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
23,985 บาท ประเภทท่ี 2 สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข อนุมัติงบประมาณทั้งส้ิน 201,565 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 79,000 บาท ค้างเบิกจ่าย 122,565 บาท เนื่องจากมีเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุน
งบประมาณหน่วยบริการใดที่ได้รับเงินสนับสนุนแล้วจะเบิกจ่ายโครงการต่อไปต้องสรุปรายงาน
โครงการเดิมก่อนจึงสามารถเบิกงบประมาณโครงการต่อไปได้ จึงท าให้มียอดงบประมาณค้างจ่ายอยู่ 
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โครงการประเภทท่ี 3 การด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนและชุมชนในท้องถ่ิน จ านวน 45 
โครงการ อนุมัติงบประมาณทั้งส้ิน 7,108,910 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6,598,859 บาท คงค้าง 501,051 บาท 
ค้างจ่ายเนื่องจากได้มีบันทึกข้อตกลงว่าจะด าเนินการจ่ายงวดแรกจ่าย 90% งวดสุดท้ายจ่าย 10% เมื่อมีการ
สรุปเล่มรายงานแต่ทางชุมชนยังไม่ได้สรุปผลการด าเนินโครงการเข้ามาจึงมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 10% ประเภทท่ี 4  โครงการบริหารจัดการกองทุนฯ 10% โครงการ อนุมัติงบประมาณทั้งส้ิน 
663,350 บาท เบิกจ่ายจริง 236,061.23 บาท คงค้าง 427,288 บาท สรุปการอนุมัติงบประมาณทั้งส้ิน 
7,997,810 บาท และเบิกจ่ายจริง ณ ปัจจุบัน 6,937,905 บาท คงค้างในบัญชี 1,000,059,904 บาท การ
เบิกจ่ายงบบริหารจัดการ 10% โดยภาพรวมจากการจ่ายจริง 6,937,905 บาท สามารถจ่ายได้ 693,770 บาท 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 1.โครงการที่อนุมัติไปแล้วมีการใช้ระเบียบของทางราชการ
ในการปฏิบัติงานมีระเบียบขั้นตอนอย่างมาก บางครั้งท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
2.การสรุปรายงานของประชาชนที่มาขอสนับสนุนงบประมาณ พบปัญหาด้านเอกสารทางการเงิน เช่น 
ใบเสร็จรับเงินไม่มีการระบุรายละเอียดรายการสินค้าอย่างชัดเจน ไม่ได้ระบุเล่มท่ี เลขที่ในใบเสร็จรับเงิน 
3.สถานที่ด าเนินงานของกองทุนฯ คับแคบ สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ คาดว่าถ้าอาคาร
หลังเก่าช้ัน 1 ปรับปรุงแล้วเสร็จอาจจะย้ายห้องกองทุนฯลงไปด้านล่างเพื่อให้สะดวกแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อ 
4.โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณแล้วผ่านการอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินโครงการ ให้
ทางชุมชน / องค์กร ท าหนังสือแจ้งแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อขอแจ้งยกเลิกโครงการ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามท่านเลขานุการ 
ประธาน                             ไดเ้ลยครับ หากไม่มีขอ้สงสัยขอน าเขา้สู่วาระตอ่ไป  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔                 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม     4.1  สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและสรุปบัญชีรับ-จ่าย ประธาน                       
ประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นายดนัย  สารพฤกษ์   สรุปผลการด าเนินงานการเงินประเภทรับ-จ่ายรายแบ่งหมวด 
กรรมการและเลขานุการ         ค่าใช้จ่ายออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ประเภทท่ี  1 โครงการจัดซ้ือบริการ
สาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ 23,985 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 23,985 บาท   
ประเภทที่ 2 โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ
ที่อนุมัติ 201,565 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 79,000 บาท ค้างจ่าย 122,565 บาท  
ประเภทที่ 3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยระชาชนและชุมชนท้องถ่ิน จ านวน 45 โครงการ งบประมาณ
ที่อนุมัติ 7,108,910 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 6,598,859 บาท ค้างจ่าย 510,051 บาท  
ประเภทที่  4 โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน  10 โครงการ 
งบประมาณที่อนุมัติ 663,350 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 236,061.23 บาท ค้างจ่าย 427,288.77 บาท 
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รวมงบประมาณทั้งส้ิน งบประมาณที่อนุมัติ 7,997,810 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 6,937,905.23 บาท 
คงค้างเบิกจ่าย 1,059,904.77 บาท 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    4.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
ประธาน                              พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครเชียงใหม่ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน คร้ังที่ 3/2555 วันที่ 7 สิงหาคม 2555 โดย
เปลี่ยนแปลงค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มและเพิ่มเติมค่าสมนาคุณวิทยากร เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรมจึงท าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  
นายดนัย  สารพฤกษ์   เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณจากประเภทท่ี 4 การบริหาร 
กรรมการและเลขานุการ         จัดการโครงการ 10% ซ่ึงเดิมได้จัดท าแผนอบรมที่ส านักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ แต่ภายหลังมีการเปล่ียนแปลงสถานที่อบรมเป็นโรงแรมให้เพียงพอกับจ านวนผู้เข้าอบรมและ
สะดวกแก่ผู้มาอบรมทั้งภาคเช้าและบ่ายจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลก ธรรม    4.3 ก าหนดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประธาน                              
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะท างานกองทุนฯ ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2555 ณ จ.เชียงราย  
นายดนัย  สารพฤกษ์   ก าหนดการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 
กรรมการและเลขานุการ         คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 
เดินทางไปศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง            จ.เชียงรายและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าสาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ออกเดินทางวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2555 เวลา 06.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลนครเชียงราย รับประทานอาหารกลางวัน แล้ว
เดินทางไปที่เทศบาลต าบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย                 สัมมนาหัวข้อ “ปัญหาการด าเนินงาน
กองทุนฯ ปี ๒๕๕๕ และแนวทางการด าเนินงานกองทุนฯ ปี ๒๕๕๖” โดยนายดนัย สารพฤกษ์  รก.ผอ.
ส านักการสาธารณสุขฯ เข้าพักที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 สัมมนาหัวข้อ“ปัญหา
การด าเนินงานกองทุนฯ ปี ๒๕๕๕ และแนวทางการด าเนินงานกองทุนฯ ปี ๒๕๕๖”  โดยนายดนัย สาร
พฤกษ์  รก.ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ  รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับเทศบาลนคร
เชียงใหม่  เหตุผลที่เลือกศึกษาดูงานที่เทศบาลข้างต้นเพราะได้ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและ
ผ่านการประเมินจาก ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครเชียงใหม่จึงอยากศึกษาดูงานเพ่ือน ามาพัฒนากองทุนฯเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ๔.๔ แต่งตั้ง นายดนัย  สารพฤกษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมประธาน    
   สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เนื่องจากนางสาวณัฐชานันท์  มณีจิรนนท์กุล ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ๔.๕  ปรับปรุงค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานกองทุนหลักประกันประธาน 
            สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเปลีย่นแปลงเลขานกุารคณะท างานกองทุนฯ จากนาย
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ดนัย สารพฤกษ์ เป็นนางเยาวเรศ บุญถม เนื่องจากแต่งตั้งให้นายดนัย  สารพฤกษ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
นายดนัย  สารพฤกษ์   ขอเรียนเชิญผอ.เยาวเรศ บุญถม ผู้อ านวยการส่วนบริการ 
กรรมการและเลขานุการ         สาธารณสุขฯ เป็นเลขานุการคณะท างานกองทุนฯ แนะน าตัว  และแต่งตั้ง 
น.ส. รสสุคนธ์ ใจปัญญา ต าแหน่งธุรการและผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นคณะท างาน 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    4.๖ การประเมิน การด าเนินงานกองทุนฯโดยคณะกรรมการ 
ประธาน                               ติดตามประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพท้องถิ่นจากอ าเภอแม่ริม วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30- 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นายดนัย  สารพฤกษ์   สืบเนื่องจากเทศบาลนครเชียงใหม่มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน 
กรรมการและเลขานุการ         สุขภาพในปี พ.ศ. 2555 ทางสปสช. เขต 1 และคณะกรรมการประเมิน
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ โดยเป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานแบบไขว้ คือ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสปสช. จากอ าเภอแม่ริม
จะประเมินเทศบาลนครเชียงใหม่ และในปีงบประมาณถัดไป คณะกรรมการเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ี 
สปสช.แต่งตั้ง ก็จะไปประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเภอแม่ริม เรียกว่าลักษณะการประเมินแบบ
ไขว้ แจ้งให้คณะท างานกองทุนฯจัดเตรียมข้อมูล เอกสารผลการด าเนินโครงการ รายงานการด าเนิน
โครงการของทางชุมชน / องค์กรที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และห้องประชุมส าหรับการ
ประเมินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 พร้อมท้ังคณะกรรมการอย่างน้อย 8 ท่าน เพ่ือตอบข้อซักถามของทาง
คณะกรรมการจากอ าเภอแม่ริม    จ.เชียงใหม ่
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕                    เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ๕.๑ พิจารณาแผนงาน / โครงการที่ขอรับการสนับสนุนประธาน                                
งบประมาณจากกองทุนฯ ในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
นายดนัย  สารพฤกษ์               ตามเอกสารการประชุมได้ก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการ
กรรมการและเลขานุการ            ขอรับการอุดหนุนงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ในหมวดบริหารจัดการกองทุนฯ ๑๐ %โครงการที่ 1.
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯและพิจารณาอนุมัติแผน/โครงการต่างๆตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ จ านวน ๖ ครั้งก าหนด ๒ เดือน/ครั้ง เป็นเงิน ๒๗,๖๐๐ บาท ค่าตอบแทน
คณะท างาน ๑๓ คนๆละ๒๐๐บาทจ านวน ๖ ครั้ง เป็นเงิน๑๕,๖๐๐บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๓๖ คนๆ
ละ ๓๐ บาท จ านวน ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๔๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๔๙,๖๘๐ บาท โครงการที่ ๒.พัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯและคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
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เชียงใหม่ ขอสนับสนุนงบประมาณ อาหารกลางวัน อาหารว่าง วัสดุส านักงานและค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นเงินทั้งส้ิน ๑๘๓,๔๐๐ บาท โครงการที่ ๓.จัดจ้างลูกจ้างส าหรับ
ปฏิบัติงานกองทุนฯและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือปฏิบัติงานล่วงเวลา เป็นเงินทั้งส้ิน 
๒๒๘,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๔.จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ เป็น
เงินทั้งส้ิน ๒๐๒,๒๑๘ บาท โครงการที่ ๕.ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนฯและส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานกองทุนฯรวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน ๑๗,๕๐๐ บาท โครงการที่ ๖. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การจัดท าแผนงาน / โครงการและนิเทศ
ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการตามปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ประชาสัมพันธ์กองทุนฯตามส่ือต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๑๗๗,๕๕๐ บาท  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลย 
ประธาน 
นายทรัพย์  สิมะวงค์       ขอตั้งข้อสังเกตอยู่ ๒ ประเด็นเรื่องท่ี ๑. โครงการจัดจ้างลูกจ้าง 
สสอ.เมืองเชียงใหม่                  ปฏิบัติงานกองทุนฯ เคยท าข้อหารือไปยังสปสช.เขต ๑ เชียงใหม่และ
จังหวัดเชียงใหม่ ในหลายกองทุนฯมีการจ้างเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ท้ังปี ไม่ได้ท าการจ้างเป็นครั้งคราว 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยท้วงติงว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากเงินบริหารจัดการส่วนใหญ่อาจน ามาใช้ใน
โครงการนี้มากเกินไป  เรื่องท่ี ๒. การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน อยากให้ดูในภาพรวมไม่อยากให้เกิน
งบบริหารจัดการ ๑๐%  
นายดนัย  สารพฤกษ์      จากประเด็นเรื่องท่ี ๑.การจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบ้ืองต้น 
กรรมการและเลขานุการ            ได้หารือกับคุณประมวล ปาละก้อน ผู้จัดการ สปสช. เขต๑ ทางโทรศัพท์
แล้ว ได้ให้ค าแนะน าว่าถ้าปริมาณงานไม่เยอะให้จ้างเป็นครั้งคราวแต่ทางกองทุนเทศบาลนครเชียงใหม่
ปริมาณงานเยอะ มีความจ าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่แบบประจ าเพราะภาระงานต่อเนื่อง แต่เพ่ือความสบาย
ใจทางคณะท างานจะท าหนังสือหารือไปยัง สปสช.เขต ๑ เพื่อให้ตอบเป็นหนังสือกลับมาลายลักษณ์
อักษรเพ่ือให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย  ส่วนเรื่องวัสดุครุภัณฑ์ ด าเนินการจัดซ้ือตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของกองทุนฯและเราได้ใช้การลงเลขครุภัณฑ์ของทางราชการโดย
อนุโลม  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ขอมติในที่ประชุม 
ประธาน                                 
นายดนัย  สารพฤกษ ์      เห็นชอบ ๑๒ เสียง ผู้ไม่เห็นชอบไม่มี 
กรรมการและเลขานุการ             
นายดนัย  สารพฤกษ ์      เรียนท่านประธาน เนื่องจากมีการขอสนับสนุนงบประมาณ 
กรรมการและเลขานุการ           โครงการน าเสนอเข้ามาใหม่ และเร่งด่วนทางคณะท างานท าการประชุมดู
แล้วเห็นว่ามีความจ าเป็น จึงอยากให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยกันพิจารณาอนุมัติโครงการโดยขอน าเข้า
ในวาระที่ ๕.๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมศูนย์แพทย์แผนไทย เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย
กลุ่มพนักงานนวดแพทย์แผนไทยขอสนับสนุนงบประมาณโครงการประเภทท่ี ๓ เป็นการส่งเสริม
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สุขภาพแบบองค์รวมโดยจัดกิจกรรม ประชุมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในส่วนของหมอนวด และมีการ
ให้บริการนวดสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และในโครงการเทศบาลเคล่ือนที่แก่
ประชาชนโดยนายกทัศนัย บูรณุปกรณ์ ทางกลุ่มนวดแพทย์แผนไทยของเทศบาลก็ได้ออกบริการให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ฟรี ซ่ึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันและฟื้นฟูโรคแก่ประชาชนอีกด้วย เป้าหมายคือผู้ช่วยแพทย์          แผนไทย ๑๕ คนและเจ้าหน้าที่
แพทย์แผนไทย ๕ คน ท าการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน มีการอบรมเรื่องสมุนไพร การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มีในเรื่องของการเขี่ยเส้น การตอกเส้น การย่ าข่าง การเช็ดแหก การเป่าแหก ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยและพัฒนาองค์ความรู้ งบประมาณทั้งส้ิน ๑๒,๕๐๐ บาท เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วิทยากร 
ขอทางคณะกรรมการช่วยพิจารณาโครงการ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ขอมติในที่ประชุมด้วยครับ 
ประธาน                                 
นายดนัย  สารพฤกษ ์      เห็นชอบ ๑๒ เสียง ผู้ไม่เห็นชอบไม่มี 
กรรมการและเลขานุการ             
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    วาระอ่ืนๆ คณะกรรมการท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ทราบเชิญได้ 
ประธาน                                 
นายดนัย  สารพฤกษ ์      เรื่องท่ี ๑. ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานกองทุนฯเนื่องจาก 
กรรมการและเลขานุการ           กองทุนฯเริ่มด าเนินงานปลายปีงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการด าเนินงาน จึงขอขยายระยะเวลาไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
เรื่องท่ี ๒. สืบเนื่องจากในเขตเทศบาลมีการจัดแบ่งพื้นที่ในการให้บริการของโรงพยาบาลโดยการแบ่ง
จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสปสช.จังหวัดเชียงใหม่ ออกส ารวจและก าหนดรูปแบบของการ
จัดแบ่งพื้นที่ทางสปสช.ได้จัดสรรแบ่งให้ตามศักยภาพของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโม
เรียล ต าบลที่จัดใช้ไปบริการได้แก่ ต าบลวัดเกต ต าบลช้างคลาน ต าบลหนองป่าครั่ง ประชากรทั้งหมด 
๓๐,๙๑๘ คน ประชากรที่สปสช.ประเมินว่ามีศักยภาพจริง ๒๒,๐๐๐ คน  โรงพยาบาลช้างเผือก ได้แก่ 
ต าบลพระสิงห์ ต าบลศรีภูมิ ต าบลป่าตัน ต าบลฟ้าฮ่ามและต าบลสุเทพ นอกเขตบางส่วน ๓๐,๕๓๔ คน 
จ านวนที่สปสช.ประเมินว่ามีศักยภาพจริง ๒๒,๐๐๐ คน โรงพยาบาลรวมแพทย์ ได้แก่ ต าบลหายยาและ
ป่าแดดบางส่วน ประชากร ๑๐,๑๑๓ คน ประชากรที่สปสช.ประเมินว่ามีศักยภาพจริง ๑๐,๐๐๐ คน 
โรงพยาบาลสยามราษฎร์ได้แก่ ต าบลช้างเผือกและสุเทพในเขต ประชากร ๑๗,๓๒๕ คน ประชากร
ที่สปสช.ประเมินว่ามีศักยภาพจริง ๑๐,๐๐๐ คน  โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ได้แก่ ต าบลป่าแดดและ
ต าบลแม่เหียะนอกเขต ประชากร ๑๐,๘๘๐ คน ประชากรที่สปสช.ประเมินว่ามีศักยภาพจริง ๑๐,๐๐๐ คน 
และโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ ต าบลช้างม่อย ต าบลหนองหอย ต าบลท่าศาลา ประชากร 
๑๓,๕๓๒ คน ประชากรที่สปสช.ประเมินว่ามีศักยภาพจริง ๒๒,๐๐๐ คน ในเบ้ืองต้นแจ้งให้
คณะกรรมการทราบและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงจะน ามาแจ้งให้ทราบต่อไป 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    มีคณะกรรมการท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ถ้าหาก 
ประธาน                                ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยขอปิดประชุมเพียงเท่านี้  
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ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 (ลงช่ือ)..........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดนัย  สารพฤกษ์) 

            ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข รักษาราชการแทน 
          ผู้อ านวยการส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 

 
 (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ตรวจสอบการประชุม   

                          (นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม) 
                                             รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
                         รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คนท่ี ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน                                   
                     ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 


